

ฉบับที่ 12/2561

## เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2561

**ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2561** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนและสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและการจ้างงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและบริการ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว จากผลของฐานสูงที่มีโครงการพิเศษในปีก่อน สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสดปรับลดลง อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่วนเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัว ทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จากมาตรการส่งเสริมการขายตลอดจนเงื่อนไขของค่ายรถยนต์ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทเช่าซื้อ และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการบริการด้านการท่องเที่ยวขยายตัว ตามการบริการในหมวดภัตตาคาร ร้านอาหาร และที่พักแรม สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 57.6 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ตามพื้นที่เปิดกรีดใหม่และความสมบูรณ์ของต้นยาง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรอื่น ๆ ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมชะลอลง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% และข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ชะลอลงตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ราคามันสำปะหลังชะลอลงจากเปอร์เซ็นต์แป้งที่ต่ำ เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่อง ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชะลอลง จากการนำเข้าข้าวสาลีมาผลิตอาหารสัตว์ได้เพิ่มขึ้น สำหรับราคาข้าวเปลือกเหนียวและปศุสัตว์โดยรวมยังหดตัว ส่วนราคายางพาราทรงตัวในระดับต่ำ

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวเล็กน้อย ตามเครื่องชี้หมวดการก่อสร้าง โดยพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับดีขึ้นจากการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและบริการ สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่มีทิศทางขยายตัว ขณะที่เครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังหดตัวต่อเนื่อง ตามการนำเข้าสินค้าทุนในเกือบทุกหมวด ยกเว้นหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัว ตามการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวดีจากการส่งออก ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวต่อเนื่องจากยอดขายที่ลดลง สต็อกคงค้างที่มีปริมาณมาก และส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานสูงในปีก่อนที่มีการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัว หลังจากที่เร่งผลิตไปมากในเดือนก่อน และความต้องการในประเทศที่ลดลง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่มีการเบิกจ่ายสูงในปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากรวมมาตรการดังกล่าว รายจ่ายประจำยังขยายตัวดี จากหมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการพัฒนาชุมชน หมวดค่าตอบแทนของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและงบกลาง และหมวดงบรายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง สำหรับรายจ่ายลงทุนขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน และกรมทางหลวง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ลดลง จากการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปเวียดนามลดลงจากผลไม้และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนตอนใต้ขยายตัวจากวงจรพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลไม้ การส่งออกไป สปป. ลาว ขยายตัวจากน้ำมันสำเร็จรูป และกัมพูชา ยังขยายตัวดีจากเครื่องตีประเภทชาเขียว/น้ำผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับการนำเข้าชะลอลง โดยการนำเข้าจากเวียดนามลดลงตามอุปกรณ์มือถือและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ ส่วนการนำเข้าจากจีนตอนใต้ชะลอตัวตามคอมพิวเตอร์และเครื่องจักร/ส่วนประกอบ ขณะที่การนำเข้าจาก สปป. ลาว ยังขยายตัวตามไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ทองแดง

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.54 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสดปรับลดลง สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อน จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัว ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากการออกเงินฝากพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยธนาคารพาณิชย์ชะลอลงจากสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจ ส่วนหนึ่งจากความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th